
   บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565 
วันจันทร์ที ่ 29  สิงหาคม  2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
.................................................. 

    ผู้มาประชุม 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

1.นายประดิษฐ์     เมืองลือ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประดิษฐ์      เมืองลือ 
2.นายคำรณ        จายโจง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น คำรณ         จายโจง 
3.นางสาวอุไร       สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น อุไร            สมอุทัย 
4.นายณรงค์         เชื้อเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ณรงค์         เชื้อเย็น 
5.นายจิรพงค์        อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จิรพงค ์       อุประโจง 
6.นางจันทร์แสง     จิตอารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น จันทร์แสง     จิตอาร ี
7.นายวสุพล         มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น วสุพล          มูลเทพ 
8.นางสาวพรพิมล   สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรพิมล        สุใจโรจน ์
9.นายถนอม          ญาณะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ถนอม          ญาณะโรจน์ 
10.นางพรรณรัตน์   อุประโจง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรรณรัตน์     อุประโจง 
11.นายภาคิน        หล้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น ภาคิน           หล้าเมือง 
12.นายสงัด          เขียวธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สงัด             เขยีวธง 

 
      ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 
1.นายมนัสน์          หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น นมัสน์            หม่องต๊ะ 
2.นายชวโรจน์        กิง่แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ชวโรจน์          กิ่งแก้ว 
3.นายรังสรรค์        ยะสง่า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น รงัสรรค์          ยะสง่า 
4.นางเครือมาส       หม่องต๊ะ ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เครือมาส         หม่องตะ๊ 
5.ร.ต.วิทยา           อุปละ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปน้ วิทยา             อุปละ 
6.นายพรศักดิ์         แก้ววิจติร รก.ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พรศักดิ์           แก้ววิจิตร 
7.นางพิมพ์นารา      ภูวดลรุง่เรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น พิมพ์นารา      ภูวดลรุ่งเรือง 
8.นายเอรวัตร         ลังกาพินธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด เอรวัตร          ลังกาพินธุ์ 
9.นายณัฐวิโรจน์ โชติธนชญาณ์นนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวิโรจน์   โชติธนชญานนท์ 
10.นางรัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกองคลัง รัตน์ติยา     พงษ์วิทยานุกฤต 
11.นางธิดาพร        ศิรโรจน์สถติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ธิดาพร          ศิรโรจน์สถติ 
12.นางสาวกัญชริญา  อครเดชกัณฑ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กัญชริญา       อครเดชกณัฑ์ 
13.นางสาวนภัสสร   ยะอนันต์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นภัสสร          ยะอนันต์ 
14.นางณิชาวีร์        สว่างพนาพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณิชาวีร์        สว่างพนาพันธุ์ 
15.นางสอางค์ศรี     พิมพ์อูป หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สอางค์ศรี        พิมพ์อูป 
16.นางสาวอธิชา     แก้วพิงค์ นิติกร อธิชา             แก้วพิงค์ 
17.นางนันทกา       เครือซุง นักจัดการงานทั่วไป นันทกา          เครือซุง 
18.นางฉัตรภรณ์     คำแสน นักวิชาการเกษตร ฉัตรภรณ์         คำแสน 
19.นางสาวอมรรัตน์  อูปเวียง เจ้าพนักงานธุรการ อมรรัตน์         อูปเวียง 
20.นางสาวเสาวนีย์    กมลสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ เสาวนีย์          กมลสิทธิ ์
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ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ 

21.นายเทียนชัย       จายโจง ลูกจ้างประจำ เทียนชัย        จายโจง 
22.นายปิยะพงษ์      มูลศรี         พนักงานจา้งทั่วไป ปิยะพงษ์        มูลศรี 
23.นายประเสริฐ      มณีวรรณ พนักงานจ้างทั่วไป ประเสริฐ        มณีวรรณ 
24.นางสาวสุปรียา    นันต๊ะกาศ พนักงานจ้าง สุปรียา           นันต๊ะกาศ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นทุกคน               
เข้าห้องประชุม  แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น        
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลครบทั้งหมด 12 ท่าน จากนั้นเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล บ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา: สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ 
การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจำปี 2565                
ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล 
บ้านแป้น  มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ เรื่องแรกที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
คือ วันที่ 4 กันยายน 2565 การจัดโครงการ สสส.  ของทั้ง 9 หมู่บ้าน ขอเชิญเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขฯ  แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

นางธิดาพร: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  รายละเอียดการจัดโครงการ สสส. วันที่                  
หน.ฝ่ายสาธารณสุขฯ 4 กันยายน 2565 ขอให้นายรังสรรค์ ขว้างแป้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ           

ได้แจ้งให้ทราบในคราวต่อไป เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างประชุมรว่มกับสสส.   

ประธานสภา: เรื่องที่สอง คือ  กิจกรรมจังหวัดลำพูน เคลื่อนที่ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 กันยายน 
2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น รายละเอียดขอให้รองปลัดเทศบาล แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ไดร้ับแจ้ง 
รก.ปลัดเทศบาล จากอำเภอเมืองลำพูน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 

2565 จากเดิมวันที่  7 กันยายน 2565  เลื่อน ไปเป็นวันที่  9 กันยายน 2565                        
ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เนื่องจากจังหวัดลำพูนติดภารกิจ 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ ประชุมสภาเทศบาลตำบล            
บ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2565   มีสมาชิก  
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             ท่านใดหรือทา่นผู้บริหารจะแก้ไข ขอเชิญครับ  เชิญสท.วสุพล  มูลเทพ  

สท.วสุพล: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวสุพล มูลเทพ สมาชิกสภา
เทศบาล ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาเทศบาล หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 15 
“การขุดลอกลำเหมืองที่ตืน้เขิน”  ขอแก้ไขเปน็ “การขุดลอกรางระบายน้ำที่ตื้นเขิน” 

ประธานสภา: ตามที่ท่านสท.วสุพล  มูลเทพ ขอแก้ไขรายงานกรประชุมสภาเทศบาล หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 
15 “การขุดลอกลำเหมืองที่ตื้นเขิน”  ขอแก้ไขเป็น “การขุดลอกรางระบายน้ำที่ตื้นเขิน” 
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดเห็นเป็น
อย่างอ่ืนเป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล
หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 15 “การขุดลอกลำเหมืองที่ตื้นเขิน”  ขอแก้ไขเป็น “การขุดลอกราง
ระบายน้ำที่ตื้นเขิน”  จะมีสมาชิกสภาท่านใดหรือท่านผู้บริหารจะแก้ไขในส่วนใดอีกหรือไม่ 
ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้การรับรองรายงาน การ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565  

มติที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3       
ประจำปี 2565  เม่ือวันที่ 17  สิงหาคม 2565 และแก้ไขหน้าที่ 12 บรรทัดที่ 15 
“การขุดลอกลำเหมืองท่ีตื้นเขิน”  ขอแก้ไขเปน็ “การขุดลอกรางระบายน้ำที่ตื้นเขิน” 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 2 และวาระท่ี 3) 

ประธานสภา: สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 
วาระท่ี 2 นั้น เป็นการพิจารณาแปรญัตติ ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เสนอผลการพิจารณาแปรญัตติให้             
ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ  

สท.ณรงค์:  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยที่ประชุมสภาฯ ในการประชุม  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ได้กำหนดให้มีการเสนอคำขอแปรญัตติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่ 18  สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 - 
16.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.และวันที่ 20 สิงหาคม 
2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสร็จสิ้นแล้ว               
ตามบันทึกรายงานการประชุมดังนี้ 
รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 22  สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
รายนามผู้มาประชุม 
1.  นายณรงค์  เชื้อเย็น  ประธานกรรมการแปรญัตติ  
2.  นางสาวอุไร    สมอุทัย  กรรมการแปรญัตติ 
3.  นายสงัด  เขียวธง  กรรมการและเลขานุการแปรญัตติ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนัสน์  หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น 
ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2566 เพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น  เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้ว และกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันที่ 
19 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น.และวันที่  20 สิงหาคม 2565                  
เวลา 08.30 - 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขอแปรญัตติ คณะกรรมการ
แปรญัตติจึงได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2566   โดยสรุปผลการพิจารณา  ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  คำแถลงงบประมาณ    ไม่มีการแก้ไข 

   ส่วนที่ 2  หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบญัญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   ไม่มีการแก้ไช 
   รายละเอียดประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ไมม่ีการแก้ไข 
   -  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ไม่มีการแก้ไข 
   -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ไมมี่การแก้ไข 
   -  แผนงานการศึกษา     ไมม่ีการแก้ไข 

-  แผนงานสาธารณสุข     ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานเคหะและชุมชน    ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ไมม่ีการแก้ไข 
-  แผนงานการเกษตร     ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานการพาณิชย์     ไม่มีการแก้ไข 
-  แผนงานงบกลาง     ไม่มีการแก้ไข 

   รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
   -  รายงานประมาณการรายรับ    ไม่มีการแก้ไข 
   -  รายละเอียดประมาณการรายรับ    ไมม่ีการแก้ไข 
   -  รายงานประมาณการรายจ่าย    ไม่มีการแก้ไข 

ที่ประชุมมีมตใิห้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการและให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามร่างเดิมเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น
เพ่ือนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ ต่อไป 

ประธานสภา:  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2566 แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด                 
ขอแปรญัตติแต่อย่างใด ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 51 กำหนดว่าในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงใน 
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การพิจารณาในวาระที่ 2 นี้  จะไม่มีการลงมติว่ารับหรือไม่รับร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการขอแปรญัตติ และคณะกรรมการก็ไม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างเทศบัญญัติ ประกอบกับที่ประชุมสภาเทศบาลก็ไม่ได้มีความเห็นชอบเป็นอย่างอ่ืน                
จึงถือว่าสภาเทศบาลได้พิจารณาในวาระที่  2 แล้วครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่าง                   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566  ในวาระที่  3                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 กำหนดไว้ว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 3 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร 
ผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้                               
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ตราเป็นเทศบัญญัติ                          
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  ขอท่านเลขานุการสภาฯ ช่วยนับด้วยครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล
เห็นชอบและให้ผ่านวาระที่ 3 จำนวน  12  เสียง ซึ่งทางเทศบาลจะได้นำเสนอต่อ                
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเพ่ือลงนามประกาศใช้ต่อไป   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                
ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 12 เสียง  ประกอบด้วย                  
นายประดิษฐ์  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล/นายคำรณ จายโจง รองประธานสภา
เทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค์  เชื้อเย็น/สท.จิรพงค์ 
อุประโจง/สท.จันทร์แสง จิตอารี/สท.วสุพล มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน์/สท.ถนอม 
ญาณะโรจน์/สท.พรรณรัตน์ อุประโจง/สท.ภาคิน  หล้าเมือง/สท.สงัด เขียวธง 

3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.2565 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภา: ต่อไปเป็นญัตติที่ 3.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565                
ไปตั้งเป็นรายการใหม่ เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ครับ 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

หลักการและเหตุผล ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับ
โอนพนักงานเทศบาลราย นายจักรนรินทร์ สุภาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ
ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 65-3-06-4601-001 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแป้น                  
ที่ 178/2565 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้น
จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอ้ีทำงานเพ่ือใช้ในห้องทำงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
เพ่ือขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 
ข้อระเบียบกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนมัุติของสภาท้องถิ่น 
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ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
ตามรายละเอียด ดังนี้  
โอนลด  1.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 1,718,340 
บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โอนลด ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 
1,521,440 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โอนลด ครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) โอนลดครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 จำนวน 315 บาท (สามร้อย
สิบห้าบาทถ้วน) โอนลดครั้งที่  11/2565 เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2565 จำนวน 
10,330 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และโอนครั้งที่  12/2565 เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2565 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 550,575 
บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 7,000 บาท 
(เจ็ดพันบาทถ้วน) 
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  1.แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆ ละ 
4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคาตามท้องตลาด) 
2.แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
(ราคาตามท้องตลาด) 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ญัตติ ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอ้ีสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ จะมีสมาชิกสภาทา่นใด 
 จะสอบถามหรือไมเ่ชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลสมาชิกสภาทา่นใด 
 อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                 

1.แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท  (สี่พันห้าร้อย  
บาทถ้วน) (ราคาตามท้องตลาด) 
2.แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)                
(ราคาตามท้องตลาด) 
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ ขอเลขานุการสภาช่วยนับด้วยครับ  มีสมาชิกสภาอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งเปน็รายการใหม่  จำนวน 12 เสียง   

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายการใหม่ 1.แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆ ละ 
4,500 บาท  (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคาตามท้องตลาด) 
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2.แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อย                 
บาทถ้วน)  (ราคาตามท้องตลาด) 
จำนวน 12 เสียง ประกอบด้วย นายประดิษฐ์  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล                   
นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภา
เทศบาล/สท.ณรงค์  เชื้อเย็น/ สท.จิรพงค์ อุประโจง/ สท.จันทร์แสง จิตอารี/ สท.วสุพล 
มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน์/ สท.ถนอม ญาณะโรจน์/ สท.พรรณรัตน์ อุประโจง               
สท.ภาคิน  หล้าเมือง/ สท.สงัด เขียวธง 

3.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดิน (นางนิตยา                   
อุปละ) 

ประธานสภา:  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ครับ 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบรับมอบท่ีดิน (นางนิตยา อุปละ) 

เรื่องเดิม  ตามที่ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านม่วง นางนิตยา อุปละ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะมอบที่ดินเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็น
ที่ดินของเอกชน โดยเจ้าของที่ดินได้แก่ นางนิตยา อุปละ ยินยอมจะยกที่ดินให้กับทาง
เทศบาลตำบลบ้านแป้น เนื้อที่ 1 งาน 08 ตาราง นั้น 
ข้อระเบียบกฎหมาย  1.พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ.2560 มาตรา 122 ให้ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
และบรรดาข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ            
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่ากับที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศใน
เรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเตมิ หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่
มีพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
เหตุผลความจำเป็น  นางนิตยา อุปละ มีความประสงค์ยกที่ดิน เนื้อที่ 1 งาน 08 ตารางวา 
ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 107281 ระวาง 4746 II 9446 เลขที่ดิน 28 หน้าสำรวจ 6587 
ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้กับเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปัจจุบัน
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน  แจ้งมาว่าต้องให้สภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นเห็นชอบรับมอบ
ที่ดินก่อน จึงจะสามารถโอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ 
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เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จึงขอสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้นพิจารณาความเห็ นชอบรับมอบที่ดินจาก               
นางนิตยา อปุละ เนื้อที่ 1 งาน 08 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 107281 ระวาง 
4746 II 9446 เลขที่ดิน 28 หน้าสำรวจ 6587 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ให้กับเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง ขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล 
และอ่ืนๆ   
จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา: ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรับมอบที่ดินนางนิตยา  อปุละ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 เพ่ือก่อสร้าง 
 ระบบประปาหมูบ่้าน ขนาดใหญ่มาก จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ 
 เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน ์

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บ้านแป้น ขอสอบถามการรับมอบที่ดินจากนางนิตยา  อุปละ  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลตำบล
บ้านแป้น การดำเนินกิจการเกี่ยวกับเรื่องน้ำ การเช่าที่ดินเพ่ือดำเนินกิจการระบบประปา
ขนาดใหญ่ จะต้องมีการเสียภาษีในอนาคต ขอเรียนถามว่า การเสียภาษีต้องเสียให้กับ
หน่วยงานใด เพ่ือจะได้แจ้งข้อมูลใหป้ระชาชนในพื้นที่ไดร้ับทราบ 

ประธานสภา: เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ตอบข้อซักถามครับ 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลบ้านแป้น ขอมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในประเด็นคำถามที่ท่านสมาชิกสภา  
รก.ปลัดเทศบาล สอบถามเรื่องการเสียภาษี ได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองคลัง ขอเวลาปรึกษาหารือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้มีคำตอบที่ชัดเจน  

ประธานสภา: เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน ์

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาล ที่จะช่วยดำเนินการหา
คำตอบในส่วนนี้ให้ หากในอนาคตหากได้รับงบประมาณในส่วนนี้ ต้องมีการเสียภาษีต่อไป 

ประธานสภา: ในกรณีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลทั้ง 2 แห่งใช่หรือไม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมสภา ได้รับทราบ 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลบ้านแป้น ขอมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ประเด็นที่ดิน ทีไ่ด้รับมอบจากนางนิตยา 
รก.ปลัดเทศบาล อุปละ  ที่ดินดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล

ตำบลบ้านแป้น  ซึ่งผู้อุทิศที่ดินมีวัตถุประสงค์มอบให้เทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือเจาะบ่อ
บาดาลสำหรับประปาบ้านม่วง หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านแป้น การดำเนินการระบบประปา
ดังกล่าว เป็นการทำกิจการนอกเขตเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 57 ทวิ กำหนดไว้ว่า เทศบาลอาจทำ
กิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนิน
ตามอำนาจหน้าที่อยู่ในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการ
สุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 หมวด 4 การปฏิบัติราชการแทน มาตรา 38 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย                
ที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติให้
เทศบาลและสุขาภิบาลทำกิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับการทำกิจการนอก
เขต ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น และสภาเทศบาลตำบล           
ท่าเชียงทอง ขณะนี้ เทศบาลได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง สำนัก
งบประมาณ โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก บ้านม่วง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 
6,200,000 บาท หากสภาเทศบาลทั้ง 2 แห่ง เห็นชอบ ต้องรายงานไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด อนุมัติดำเนินโครงการต่อไป สำหรับรายละเอียดขั้นตอน ขอมอบหมายให้นิติกร 
ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ 

ประธานสภา: เชิญนิติกร  

นางสาวอธิชา:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การทำกิจการนอกเขตเทศบาล ผู้บริหาร
นิติกร   รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง งานนิติการ ได้ปรึกษาหารือกับทางจังหวัดลำพูน  
     เรื่อง ระบบประปาขนาดใหญ่  ซ่ึงต้องดำเนินการนอกเขตพ้ืนที่เทศบาล  ซ่ึงจังหวัดลำพนูได้ 

แนะนำให้นำเรื่องการทำกิจการนอกเขตเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล หากสภาเทศบาลอนุมัติ
ให้ดำเนินการ เทศบาลจึงจะส่งเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง
เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลท่าเชียงทองพิจารณาอนุมัติต่อไป หากเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง
ไม่เห็นด้วย เป็นอันตกไป แต่หากเห็นด้วย เทศบาลตำบลบ้านแป้นต้องส่งเอกสารรายงาน
การประชุมของทั้ง 2 เทศบาล ไปยังจังหวัดลำพูนเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพิจารณา
อนุมัติต่อไป นำเรียนที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา: หากในวันนี้สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับมอบที่ดินซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง 
จะมีปัญหาหรอืไม่อย่างไร ขอให้นิติกรชี้แจงเพิม่เตมิ เชิญครับ 

นางสาวอธิชา:  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  การรับมอบที่ดินไม่มีปัญหาแตอ่ย่างใด  
นิติกร  ตามเอกสารที่ดินอยู่ในพ้ืนที่ เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง เทศบาลสามารถรับมอบได้ 

เนื่องจากการทำกิจการนอกเขตเทศบาล กฎหมายกล่าวไว้ว่า การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็น
การที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของ
เทศบาล ตามพรบ.เทศบาล มาตรา 51 (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา ตรงนี้ เป็นการ
บริหารจัดการสาธารณูปโภคในเขตพ้ืนที่สามารถรับมอบที่ดินและดำเนินการได้ค่ะ 

ประธานสภา ทุกสิ่งทุกอย่างที่สภาสอบถามในวันนี้ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ไม่มีปัญหาในอนาคต                        
จะมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไมมี่ผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาท่านใด  เห็นชอบรับมอบที่ดินจากนางนิตยา อุปละ เนื้อที ่1 งาน 08 ตารางวา  
 ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 107281 ระวาง 4746 II 9446 เลขที่ดิน 28 หน้าสำรวจ 6587 
 ตำบลบ้านแป้น  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน ขอได้โปรดยกมือขึ้น  ขอเลขานุการสภา 
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 ช่วยนับด้วยครับ  เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบรับมอบที่ดินนางนิตยา อุปละ
จำนวน  12 เสียง   

มติที่ประชุม เห็นชอบรับมอบท่ีดินจากนางนิตยา อปุละ เนื้อที ่1 งาน 08 ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน 
 เลขที่  107281 ระวาง 4746 II 9446 เลขที่ดนิ 28 หน้าสำรวจ 6587   
 ตำบลบ้านแป้น  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน จำนวน 12 เสียง ประกอบด้วย 
 นายประดิษฐ์  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล / นายคำรณ จายโจง รองประธานสภา 
 เทศบาล/ นางสาวอุไร สมอุทยั เลขานุการสภาเทศบาล/สท.ณรงค์  เชื้อเย็น/ สท.จิรพงค์  
 อุประโจง/สท.จันทร์แสง จิตอารี/ สท.วสุพล มูลเทพ/ สท.พรพิมล สุใจโรจน์/ สท.ถนอม  
 ญาณะโรจน์/ สท.พรรณรัตน์ อุประโจง / สท.ภาคิน  หลา้เมือง/ สท.สงัด เขียวธง 

3.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น 

ประธานสภา:  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ครับ 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมนัสน์  หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลบ้านแป้น ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบล 

          บ้านแป้น 
หลักการและเหตุผล  ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่มาก บ้านม่วง หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ 6,200,000 บาท นั้น 
เนื่องจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอยู่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแป้น 
โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง หากเทศบาลตำบลบ้านแป้นจะ
ดำเนินการก่อสร้าง เทศบาลสามารถดำเนินการทำกิจการนอกเขตได้ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ  1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 57 ทวิ กำหนดไว้ว่า เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต
เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่
อยู่ภายในเขตของตน  (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล 
สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และ  (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 หมวด 5 การปฏิบัติราชการ
แทน มาตรา 38  
3.คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เรื่อง การมอบ
อำนาจในการอนุมตัิให้เทศบาลและสุขาภิบาลทำกิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข้อพิจารณา  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
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ประธานสภา: ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแปน้ งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่มาก บ้านม่วง หมู่ที่ 8 
จะมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม ่เชิญครับ เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน์ 

 
สท.พรพมิล: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                     

 ขอสอบถาม การขอรับความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาลในครั้งนี้ แสดงว่าทาง             
ผู้บริหารได้รับหนังสือยืนยันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ของบ้านม่วง หมู่ที่ 8 เป็นที่เรียบร้อยใช่
หรือไม่ หรือว่าคณะผู้บริหารจัดทำเพ่ือรองรับงบประมาณที่จะได้รับ เพ่ือความรวดเร็วใน
การดำเนินงาน 

ประธานสภา:  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ครับ 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการ
นายกเทศมนตรีฯ  กองยุทธศาสตร์ฯ  ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายไกรยศ:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เทศบาล             
ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ  ได้รับการยืนยันเป็นใบจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ มท 0810.8/ว 2417  ลงวันที่ 9 

สิงหาคม 2565 เป็นการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2566 ได้รับการยืนยันแล้ว กองคลัง
อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้างครับ 

ประธานสภา:  เชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน์ ครับ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร  หากได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย
ดิฉันในนามของประชาชนบ้านม่วง ขอขอบคุณท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ทำให้เกิดโครงการนี้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เรื่องน้ำประปาของ
บ้านม่วง ได้เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณค่ะ                   

ประธานสภา  จะมีสมาชิกสภาท่านใด สอบถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไมมี่ผมขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
 สมาชิกสภาท่านใด  เห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่มาก บ้านม่วง หมู่ที่  8 
 ตำบลบ้านแป้น  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน งบประมาณ 6,200,000 บาท                     

ขอได้โปรดยกมือขึ้น  ขอเลขานุการสภาช่วยนับด้วยครับ  เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล 
เห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น  จำนวน  12 เสียง   

มติที่ประชุม เห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น งบประมาณเงินอุดหนุน               
เฉพาะกิจ  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่มาก บ้านม่วง หมู่ที่  8 
ตำบลบ้านแป้น  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน งบประมาณ 6,200,000 บาท 
จำนวน  12 เสียง ประกอบด้วย นายประดิษฐ์  เมืองลือ ประธานสภาเทศบาล                   
นายคำรณ จายโจง รองประธานสภาเทศบาล/นางสาวอุไร สมอุทัย เลขานุการสภา
เทศบาล / สท.ณรงค์  เชื้อเย็น/สท.จิรพงค์  อุประโจง/สท.จันทร์แสง จิตอารี/ สท.วสุพล 
มูลเทพ /สท.พรพิมล สุใจโรจน์/ สท.ถนอม ญาณะโรจน์/ สท.พรรณรัตน์ อุประโจง                
สท.ภาคิน  หล้าเมือง/ สท.สงัด เขียวธง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภา: ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ นิติกรของเทศบาล ขอแจ้งเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
ให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญนิติกร ครับ 

นางสาวอธิชา:  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภา 
นิติกร เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
บ้านแป้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 บัดนี้
ทางอำเภอเมืองลำพูน ได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแป้น เรื่อง การติดตั้ง                
บ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบล                 
บ้านแป้น ลงนามเพ่ือประกาศใช้ และให้ติดประกาศโดยเปิดเผย ณ อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแป้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงนำเรียนให้สภาเทศบาลรับทราบว่า
นายอำเภอเมืองลำพูน ได้พิจารณาลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งมาให้นายกเทศมนตรี 
ลงนามเพื่อใช้บังคับต่อไป  นำเรียนทีป่ระชุมทราบค่ะ 

ประธานสภา: ต่อไปขอเชิญสท.ภาคิน  หล้าเมือง 

สท.ภาคิน: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอแจ้งเรื่องไฟกิ่งและเสียงตามสายชำรุด เนื่องจากการไฟฟ้าป่าซาง ได้มาปรับเปลี่ยน
สายไฟฟ้าที่บ้านแป้น ทำให้เกิดปัญหาไฟกิ่งและเสียงตามสายชำรุด ขอให้เทศบาลช่วย
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ 

ประธานสภา:  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ครับ 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปัญหานี้ผมได้รับทราบในเบื้องต้นแล้ว
นายกเทศมนตรีฯ  และได้แจ้งให้กองช่างดำเนินการแก้ไข ขอเวลาสักนิดในการแก้ไขครับ 

ประธานสภา: ต่อไปขอเชิญสท.คำรณ  จายโจง 

สท.คำรณ:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอให้กองคลังชี้แจงสถานะทางการเงินการคลังให้ที่ประชุมได้รับทราบและขอแจ้งเรื่อง
เสียงตามสายที่ปัญหา ขอให้ปรับปรุงแก้ไข หากเปลี่ยนมาใช้ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย 
จะต้องใช้งบประมาณล้านกว่าบาท แต่หากเราปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ชำรุด อาจจะใช้
งบประมาณหลักหมื่น ขอให้ลองปรับปรุงแก้ไขก่อน ระบบไร้สายเอาไว้ทีหลังครับ 

ประธานสภา:  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ครับ 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารมีนโยบาย ทำระบบเสียง
นายกเทศมนตรีฯ  ตามสายของเทศบาลเป็นระบบไร้สาย เพ่ือให้มีความม่ันคง เนื่องจากทุกครั้งที่ได้ดำเนินการ 

แก้ไข ปัญหาอยู่ที่ช่างไฟฟ้า เนื่องจากประสบการณ์น้อย แต่ในเดือนถัดไปจะมีนายช่างไฟฟ้า 
โอนย้ายมาทำหน้าที่โดยตรง ตามที่ท่านสท.คำรณ ได้แจ้ง เสียงตามสายหากแก้ไขจะใช้ 
 



-13- 
งบประมาณหมืน่กว่าบาท  เป็นการแก้ไขเบื้องต้น  เดีย๋วปัญหาก็วนมาท่ีจุดเดิม เกิดข้ึนอีก 
งบประมาณหมื่นกว่าบาทแก้ไขได้เฉพาะบางจุด ไม่ได้แก้ไขทั้งระบบ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร            
จะนำญัตติเรื่องเสียงตามสายเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านจะอนุมัติหรือไม่อย่างไร             
ก็สุดแล้วแต่ท่าน ท่านจะกำหนดว่าให้แก้ไขแค่จุดเดียวก่อน หมื่นกว่าบาท เป็นความคิด
ส่วนตัวของท่าน ที่คิดว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องทำระบบไร้สาย ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของ   
ช่างไฟฟ้าที่จะประเมินความเป็นไปได้ของระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย ซึ่งคณะผู้บริหาร
จะใช้งบประมาณในส่วนนี้ให้เหมาะสมที่สุด เกิดความคุ้มค่าที่สุด ไม่ใช่ท่านจะมาบอกว่า
เอาไว้ก่อน ผมในฐานะนายกเทศมนตรี จะนำเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล จะผ่านการอนุมัติ
หรือไม่อยู่ที่พวกท่าน มันเป็นนโยบาย เป็นการทำงานที่ต้องประสานงานร่วมกัน               
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา:  ต่อไปเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงสถานะทางการเงินการคลัง ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นางรัตน์ติยา:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังขอ
ผอ.กองคลัง  แจ้งสถานะทางการเงิน การคลังให้ที่ประชุมทราบ รายรับ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565 
      61,824,599.33 บาท ตั้งไว้ 70,500,000 บาท  ขาดไปประมาณ 8.6 ล้านบาท 
        รายจ่าย ณ ปัจจุบัน 54,890,167.96 บาท เงินสะสมที่สามารถใช้ได้ 5,240,370.93 
          บาท การคำนวณรายรับที่คาดว่าจะได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ คาดว่าน่าจะถึง 64 ล้านบาท 
       ส่วนรายจ่าย น่าจะประมาณ 62 ล้านบาท นำเรียนที่ประชุมรับทราบค่ะ 

ประธานสภา: ต่อไปขอเชิญสท.พรพิมล  สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามการผ่านร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 โครงการของบ้านม่วง ที่ไม่ตรงประเด็นจะมี
แนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

ประธานสภา: ลำเหมืองบวกขุด บ้านม่วง ไม่ตรงกับการประชาคมหมู่บ้าน ในลำดับที่ 1 หมู่บ้านต้องการ
วางท่อ แต่ในเทศบัญญัติเป็นการทำถนนOverlay งบประมาณ 500,000 บาท ทำได้                
แค่ไหนแค่นั้น เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครบั 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ลำเหมืองบวกขุด บ้านม่วง ผมขอมอบ
นายกเทศมนตรีฯ  ให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายณัฐวิโรจน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผมได้ดูเอกสารการประชาคม               
ผอ.กองช่าง  หมู่บ้าน พบว่าเป็นการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม แต่กองช่างได้สำรวจดูความ 
     เหมาะสมของพ้ืนที่ เทคนิควิชาช่างว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง จึงมึความเห็น 
     ถนนสายนี้เป็นถนนจากบ้านพ่อหลวงอุดม บ้านม่วง มาทางทุ่งนา บรรจบถนนสายบ้านเส้ง 

ไปยังบ้านสันมะโก ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 3 เมตร ผ่านทุ่งนา ถนนสายนี้ปลายสาย         
ที่บรรจบบ้านสันมะโก ชำรุด แตก หลุดร่อน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทางบ้าน
พ่อหลวงอุดม พอใช้ได้อยู่แต่คับแคบ กองช่างเห็นว่าปลายทางชำรุด แต่พ้ืนเดิมยังมั่นคง
แข็งแรง จึงต้องปรับปรุงโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ โดยปรับระดับก่อนเสริมผิวเพ่ือให้ใช้
งานได้ดี งบประมาณ 500,000 บาท ความยาว 390 เมตร เกือบสุดถนนเส้นนี้ที่มีความ 
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ยาว 500 เมตร  และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พบกับผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน 
รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จึงได้สอบถามว่า สมาชิกสภามีข้อสังเกตว่าโครงการในเทศบัญญัติ
ไม่ตรงกับการประชาคมหมูบ่้าน ทางหมู่บ้านมีความคิดเห็นอย่างไร  ผู้ ใหญ่ บ้ านและทาง
กรรมการหมู่บ้าน แจ้งว่า จริงๆ แล้ว ต้องการขยายถนน เนื่องจากปลายทางมีไหล่ทางมีราง
ระบายน้ำเป็นอิฐบล็อกและมีที่ว่าง มีร่องรอยสภาพน้ำไหล เจตนาไม่ต้องการให้ถมลำเหมือง 
เพ่ือขยายไหล่ทางหรือวางท่อทำบ่อพัก ต้องการให้ขยายถนนช่วงที่ว่างที่เป็นหญ้า และราง
ระบายน้ำที่เป็นอิฐบล็อค  ผมจึงเสนอความคดิเห็น ให้เจ้าของที่ดินอุทศิท่ีดินบริเวณไหล่ทาง 
ประมาณ 1 เมตร เพ่ือถมลูกรังและลงหินคลุกเพ่ือขยายไหล่ทางบริเวณนั้น ขอชี้แจง
เบื้องต้นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภา: ตามที่ผมได้เข้าประชุมประชาคมบ้านม่วง ปากทางบริเวณนั้นต้องการวางท่อเพ่ือให้ถนน 
กว้างขึ้น บริเวณที่ต้องการให้ทำ คือปากทาง ไม่ใช่บ้านม่วง บ้านเส้ง ไปบ้านสันมะโก 
เชิญสท.พรพิมล สุใจโรจน์ 

สท.พรพิมล: เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงว่า เหมืองบวกขุด อยู่ฝั่งซ้ายมือ ส่วนฝั่งขวามือ คือ                   
ลำเหมืองแป้น(บ้านพ่อหลวงอุดม) ปากทางบวกขุด คือ ทางบ้านเส้ง ต้องการให้เปิดทาง
บริเวณนี้ ขยายทางให้ได้นิดหน่อยก็ยังดี เพ่ือให้รถสามารถเลี้ยวเข้า – ออก ได้สะดวก 
เนื่องจากประชาชนและเกษตรกรใช้เส้นทางนี้ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร และเป็นถนน
เส้นเลี่ยงหมู่บ้าน ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง ช่วยตรวจสอบว่าในส่วนนี้สามารถทำได้หรือไม่ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา: เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครบั 

นายมนัสน์:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ปัญหาลำเหมืองบวกขุด บ้านม่วง ผมขอ
นายกเทศมนตรีฯ  เชิญสมาชิกสภาที่เก่ียวข้อง รวมถึงผู้อำนวยการกองช่าง และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ลงพื้นที่ เพ่ือ 
    ทราบปัญหาและจุดที่ต้องการแก้ไขท่ีชัดเจนครับ 

ประธานสภา: เรื่องนี้ยังมีเวลาแก้ไข เนื่องจากเป็นงบประมาณปี พ.ศ.2566  เชิญรองปลัดเทศบาลครับ 

นายพรศักดิ:์ เรียนท่านประธานสภา ตามท่ีสมาชิกสภาได้สอบถามเรื่องการชำระภาษีโครงการประปา 
รก.ปลัดเทศบาล ขนาดใหญ่ของบ้านม่วง ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการคลังชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

นางรัตน์ติยา:  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลังได้
ผอ.กองคลัง  สอบถามไปยังกลุ่มงานการเงินจังหวัดลำพูน ข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา เรื่องโครงการ 
    ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง 
    ต้องชำระภาษีหรือไม่อย่างไร กรณีนี้ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเป็นของเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

แต่การดำเนินกิจการประปา เป็นของหมู่บ้าน บ้านม่วง ดังนั้นการชำระภาษีที่ดินซึ่งอยู่ใน 
เขตเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ต้องชำระภาษีให้กับเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง โดยเทศบาล
ตำบลบ้านแป้นต้องทำบันทึกข้อตกลงกับประปา บ้านม่วง เนื่องจากกิจการประปาหมู่บ้าน 
แสวงหาผลกำไร มีรายได้เกิดขึ้น ฉะนั้นการชำระภาษีในส่วนนี้ ประปาบ้านม่วงต้องเป็น             
ผู้ชำระภาษีให้กับเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ 
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ประธานสภา: จะมีภาษีอีก 1 อย่างที่ เทศบาลต้องไปชำระที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2 ปีต่อครั้ง 
ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายมนัสน์: เรียนท่านประธานสภา ผมขอฝากท่านประธานสภาประสานงานกับสภาเทสบาลตำบล
นายกเทศมนตรีฯ  ท่าเชียงทองในการอนุมัติเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาล เนื่องจากเป็นปัญหาความ 

 เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนทีค่รับ 

ประธานสภา: ผมจะได้ประสานงานกับสภาเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของ         
พ่ีน้องบ้านม่วง เพ่ือจะได้ใช้น้ ำในการอุปโภคบริโภคต่อไป จะมีสมาชิกสภาท่านใด      
จะสอบถามอีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ  สำหรับการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ก็ดำเนินการ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีและ               
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้  สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 12.20 น.  

(ลงชื่อ)..................................ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุไร  สมอุทัย) 

          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่......................................................... 

     (ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ 
    (นางสาวพรพิมล  สุใจโรจน์) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
   (นายภาคนิ   หล้าเมือง) 

         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 

(ลงชื่อ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
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สภาเทศบาลได้รบัรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่....................................................... 

 (ลงชื่อ)....................................... 
       (นายประดิษฐ์   เมืองลือ) 

            ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น 




